

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

เรา, Saledo Global LLC ("บริษัท", "พวกเรา" หรือ "เรา") เข้าใจว่า คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการส่วนตัว และให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและส่วนตัว เราเคารพในความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา ("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงแนวทางปฏิบัติของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณผ่านการใช้งานเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นใด ที่เราใช้เพื่อให้บริการ (เรียกรวมกันว่า "บริการ")

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการบริการของเราและรวมอยู่ในอ้างอิง

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด และใช้ข้อมูลที่มีให้เพื่อทำการตัดสินใจ โดยการให้บริการของเรา
คุณได้เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือเป็นข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง
และการใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง
ก่อนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการอัปเดตใด ๆ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะได้ทราบถึงข้อมูล:

- เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใด
- คุกกี
- เราใช้ข้อมูลที่เก็บได้อย่างไร
- เราแบ่งปันข้อมูลกับใคร และมีวัตถุประสงค์ใด
- โฆษณา
- ระยะเวลานานแค่ไหน ที่เราเก็บข้อมูลที่เรารวบรวม
- เราจะปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างไร
- การตลาด
- วิธีติดต่อเรา

เรารวบรวมข้อมูลสองประเภทจากผู้ใช้ของเรา

• ข้อมูลประเภทแรก คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่ระบุลูกค้า หรือ บุคคลอื่น หรือ อาจใช้ความพยายามพอสมควรในการระบุตัวบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ซึ่งรวมถึงต่อไปนี้:

- รายละเอียดการลงทะเบียน: เมื่อคุณเปิดบัญชี และลงทะเบียนใช้บริการของเรา
คุณจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลบางอย่างกับเรา
ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนประกอบด้วย ชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่, รหัสผ่าน, ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจต้องการในการให้บริการ^{SEP}

- **เอกสารที่ใช้ระบุตัวตน:** ในฐานะที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางบริการ คุณอาจถูกขอส่งเอกสารบางอย่างที่ บริษัทต้องการ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน, หลักฐานการอยู่อาศัย, และหลักฐานการ กองทุน เอกสารและข้อมูลดังกล่าว อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, หมายเลขทะเบียนภาษี เป็นต้น เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเทรดและประเมินปัจจัยเสี่ยงของคุณ^[SEP]

- **ข้อมูลอุปกรณ์:** เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ของคุณ เช่น ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, IP Address, สิ่งระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น MAC address และ UUID) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณผ่านบริการเรา^[SEP]

ข้อมูลประเภทที่สอง คือ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ซึ่งอาจมีให้แล้ว หรือ รวบรวมผ่านทางการใช้บริการของคุณ (“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”) เราไม่รับรู้ถึงตัวตนของผู้ใช้ที่มีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

- **ข้อมูลทางเทคนิค:** เพื่อปรับปรุงการทำงานบริการ และเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น เรารวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งมาจากอุปกรณ์ของคุณ รวมไปถึงข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์ของคุณใช้, การตั้งค่าภาษา, เวลาในการเข้าถึง และชื่อโดเมนที่คุณเชื่อมโยงกับบริการ เป็นต้น)^[SEP]

- **ข้อมูลการวิเคราะห์:** เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เช่น การใช้งานของแอปพลิเคชัน, ล็อกไฟล์, กิจกรรมของผู้ใช้ (เช่น หน้าเว็บที่ดู, ระยะเวลาที่ใช้ในหน้านั้น, การเรียกดูออนไลน์, คลิก, การกระทำ เป็นต้น), เวลา, แสตมป์, การแจ้งเตือน เป็นต้น ข้อมูลนี้ ถูกรวบรวม เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องรวมถึงเพื่อการวิจัย และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ^[SEP]

- **สถิติ:** เราอาจเก็บและแบ่งปันกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แก่ นักเทรดผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึงสถิติพื้นฐานของคุณ, เปอร์เซนต์การคาดการณ์ที่ถูกต้องที่คุณทำในประวัติการเทรด, สินทรัพย์ที่ทำกำไรมากที่สุด, จำนวนการคาดการณ์ถูกต้องติดต่อกันที่ดีที่สุดที่เคยเคยทำมา เป็นต้น^[SEP]

- **ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน:** เราอาจไม่เปิดเผยตัวตน หรือ ยกเลิกการระบุข้อมูลที่เก็บโดยบริการ หรือ ผ่านวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวคุณได้ด้วยตนเอง การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมหรือไม่ ระบุตัวตนของเรานั้น ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใด ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราอาจเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ^[SEP]

หากเรารวมข้อมูลส่วนบุคคล เข้ากับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้น จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล トラバドイトข้อมูลที่ดังกล่าวถูกรวมเข้าด้วยกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

เราและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ ได้ใช้คุกกีและเทคโนโลยีอื่น ๆ
ในบริการที่เกี่ยวข้องของเรารวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการของเรา

"คุกกี้" เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่เว็บไซต์กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณ ในขณะที่คุณกำลังดูเว็บไซต์ คุกกี้มีประโยชน์มาก และสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย วัตถุประสงค์เหล่านี้ รวมถึงช่วยให้คุณสามารถนำทางระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างโดยอัตโนมัติ, จดจำการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ และทำให้การโต้ตอบระหว่างคุณกับบริการของเรารวดเร็วและง่ายขึ้น คุกกี้ ยังใช้เพื่อช่วยให้โฆษณาที่คุณเห็นนั้น เกี่ยวข้องกับคุณและตรงกับความสนใจของคุณ และยังรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

- a. 'คุกกี้เซสชัน' ซึ่งจัดเก็บไว้ชั่วคราว ในระหว่างการเรียกดู เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ และจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ;SEP;
- b. 'คุกกี้ถาวร' ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะอ่านเท่านั้น ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์

คุกกี้ดังกล่าวจะถูกใช้ เมื่อเราต้องการทราบว่า คุณคือใคร เพื่อการเข้าชมซ้ำ เช่น เพื่อให้เราสามารถเก็บการตั้งค่าของคุณ สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป ;SEP;

ค. 'คุกกี้บุคคลที่สาม' ซึ่งกำหนดโดยบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่แสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บ ที่คุณกำลังดู ตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์บุคคลที่สาม ที่ติดตามและวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บของเรา ;SEP;

คุกกี้ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ แต่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ อาจถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บและรับจากคุกกี้ คุณสามารถลบคุกกี้ได้โดยทำตามคำแนะนำของการตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ คุณสมบัติบางอย่างของบริการของเรา อาจทำงานไม่สมบูรณ์ และประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณอาจได้รับไม่เต็มที่

นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ Google Analytics รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการ, หน้าใดในเว็บไซด์ที่เข้าชมเมื่อมีการเข้าเว็บไซด์ เป็นต้น เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพื่อปรับปรุงบริการของเราเท่านั้น Google Analytics รวบรวมที่อยู่ IP ที่กำหนดให้คุณในวันที่คุณเข้าชมเว็บไซด์มากกว่าชื่อของคุณหรือข้อมูล ระบุตัวอื่น ๆ เราจะไม่รวมข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งาน Google Analytics เข้ากับข้อมูลที่สามารระบุตัวบุคคลได้ ความสามารถของ Google Analytics ในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนี้ ได้ถูกจำกัด โดยเงื่อนไขการใช้งาน Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

เราใช้ข้อมูลที่เก็บได้อย่างไร

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลที่เรารวบรวม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ และเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา (เช่น เพื่อสร้างและตั้งค่าบัญชีการเทรด, ประเมินประสิทธิภาพการเทรดของคุณ, เสนอบริการการเทรดในผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง เป็นต้น);^[SEP]

เพื่อระบุและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงบริการของคุณ;^[SEP]

เพื่อสื่อสารกับคุณ และแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุง รวมถึงอัปเดตบริการล่าสุดของเรา;^[SEP]

ในการทำการตลาดเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ หรือ ของพันธมิตรทางธุรกิจและทางการตลาดของเรา (ดูรายละเอียดด้านล่างภายใต้ “การตลาด”);^[SEP]

เราแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ให้กับใครบ้าง

เราไม่เช่า, ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลบริษัทของคุณ แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามกรณีที่อยู่ภายใต้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจถ่ายโอน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บริษัทในเครือของเรา และ

บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเรา นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจถูกเปิดเผยต่อ**ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม** หรือ **พันธมิตร**ของเราที่เชื่อถือได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้: (1) ตรวจสอบตัวตนและยืนยันรายละเอียดบัญชีของคุณ (2) การจัดเก็บ หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา (เช่น **ผู้ให้บริการ Cloud Computing**) (3) ช่วยเราในการดำเนินธุรกิจให้บริการและปรับปรุงบริการ (4) ดำเนินการวิจัย, การวินิจฉัยทางเทคนิค และการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริการ และ (5) สื่อสารในเรื่อง ส่งเสริมการขายและข้อมูล ตามนโยบายการตลาดของเรา (ดูรายละเอียด ด้านล่างภายใต้ หัวข้อ “การตลาด”)

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลใดที่คุณส่งผ่านบริการ หากเรามีความเข้าใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เป็นประโยชน์ หรือ จำเป็นตามสมควรเพื่อการดังนี้: (1) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ, กระบวนการทางกฎหมาย หรือ คำขอของรัฐบาล (2) บังคับใช้นโยบายของเรา (รวมถึงข้อตกลง) รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจสอบ, ตรวจจับ, ป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ การกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือ กรณีสงสัยว่ามีการทุจริต หรือ ปัญหาด้านความปลอดภัย (4) เพื่อสร้าง หรือ ใช้สิทธิของเรา ในการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย (5) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ, ทรัพย์สิน, ความปลอดภัย, ผู้ใช้ของเรา, ตัวคุณ หรือ บุคคลที่สาม หรือ (6) เพื่อจุดประสงค์ในการร่วมมือกับกฎหมาย

เพื่อเผยแพร่โฆษณาแก่คุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา (ดูรายละเอียดด้านล่างภายใต้หัวข้อ “โฆษณา”);^[SEP]

เพื่อดำเนินการวิจัย หรือ ดำเนินการวิเคราะห์แบบไม่ระบุชื่อ เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเรา ตามความต้องการและความสนใจของคุณ [SEP]

เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาบริการของเรา รวมถึงตอบข้อสงสัยของคุณ [SEP]

เพื่อตรวจสอบการละเมิด และบังคับใช้นโยบาย ตามที่กฎหมาย, ข้อบังคับ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐกำหนด หรือ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล หรือ กระบวนการทางกฎหมาย หรือ ตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล และ [SEP]

เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกง, การฟอกเงิน และการโกง [SEP]

หน่วยงานบังคับใช้ และ/หรือ ในกรณีที่เราพบว่า จำเป็นเพื่อบังคับใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ

การรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

นโยบายของเรา เน้นที่การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเท่านั้น ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลของคุณ แก่บุคคลอื่น ผ่านบริการของเรา (เช่น จากการคลิกที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ) หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ กฎที่แตกต่างกันอาจนำไปใช้กับการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยไป

เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องทราบว่า บริการบุคคลที่สามนี้ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด การรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ บริการของบุคคลที่สาม จะไม่ใช่คำแนะนำของเว็บไซต์ หรือ บริการดังกล่าว เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อาจมีข้อมูล หรือ บริการที่ผิดกฎหมาย, ไม่มีเหตุผล หรือ ใครอาจพบว่าไม่เหมาะสม หรือ เป็นการลวงละเมิด ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ บริการของบุคคลที่สามนั้น

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และบริการ, การรับประกัน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น และขอให้แน่ใจว่า คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น คุณรับทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์, บริการ หรือ คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น ที่คุณได้รับบริการจากเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม หรือ เนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ไม่ได้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามใด ๆ คุณแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดโดยเจตนาและรับรู้เป็นอย่างดี เรื่องของการใช้เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ คุณยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวและการใช้งานของคุณ

โฆษณา

เราอาจใช้เทคโนโลยีการโฆษณา เพื่อเผยแพร่โฆษณา (รวมถึงกำหนดเป้าหมายของโฆษณา) เมื่อคุณใช้บริการของเรา

เราอาจใช้บุคคลที่สามและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ก็เพื่อช่วยในการประเมินความสำเร็จของแคมเปญโฆษณา และช่วยเรากำหนดเป้าหมายผู้ใช้อีกครั้ง

คุณอาจยกเลิกโฆษณาของบุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายที่ดำเนินการโดยสมาชิกของ Network Advertising Initiative (“NAI”) และ Digital Advertising Alliance (“DAA”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้โดย NAI และ DAA และตัวเลือกของคุณ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโดยบริษัทเหล่านี้, รวมถึงวิธีการยกเลิกเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม ที่ดำเนินการโดย NAI และ DAA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp และ www.aboutads.info/choices

เป็นเวลานานแค่ไหนที่เราเก็บข้อมูล?

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูล สามารถกระทำได้โดยส่งอีเมลถึงเรา

ได้ที่ อีเมล privacy@olymptrade.com นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาด หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ทั้งนี้จะยกเว้น ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กระทำได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@olymptrade.com เช่นกัน

โปรดพึงระลึกว่า หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบ ไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย, แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกต้อง ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราเอง

เราจะปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างไร?

เราใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในการติดตั้งและบำรุงรักษาความปลอดภัยของบริการ ที่เรานำเสนอและข้อมูลของคุณ เราใช้ขั้นตอนและนโยบายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานของเรา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูล แต่เราไม่สามารถรับประกันการกระทำของผู้ที่เข้าถึง หรือ ละเมิดบริการโดยไม่ได้รับความยินยอม และเราจะไม่รับประกัน, แสดง, แจกจ่ายโดยนัยหรือประการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว

หากคุณรู้สึกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้รับการปฏิบัติตามนโยบายของเรา หรือ หากมีบุคคลใดพยายามที่จะละเมิดบริการของเรา หรือ ดำเนินการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ privacy@olymptrade.com

การตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
ใช้เองหรืออาจจะใช้โดยผู้รับจ้างบุคคลที่สามของเรา เพื่อวัตถุประสงค์
ในการจัดหาสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า
“พันธมิตรทางการตลาด”) ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ

นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่พันธมิตรทางการตลาด
เพื่อจุดประสงค์ในการมอบข้อเสนอทางการตลาดที่แตกต่างให้คุณ หรือ

พันธมิตรทางการตลาดของเรา มีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องสำหรับคุณ

ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เราได้จัดหาสื่อการตลาดแก่คุณ
ที่มีคุณสมบัตินำเสนอการรับข้อเสนอทางการตลาดเพิ่มเติมจากเรา หรือ
จากพันธมิตรทางการตลาดของเราได้ นอกจากนี้
คุณสามารถแจ้งขอยกเลิกสมาชิกและไม่ประสงค์จะรับข้อเสนอทางการตลาดโดยส่งข้อความกลับ
มาพร้อมด้วยคำว่า "Remove" ไปที่อีเมล privacy@olymptrade.com

หากคุณยกเลิกการสมัคร เราจะลบอีเมลของคุณ ออกจากรายชื่อส่งข้อมูลทางการตลาด
และจากรายชื่อที่เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางการตลาดในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม
คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการสมัครรับข้อเสนอการตลาด
ที่ส่งโดยพันธมิตรทางการตลาดของเราต่างหาก โปรดพึงระลึกว่า
แม้ว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวการตลาดของเราแล้ว เรายังจะส่งการอัปเดต
และการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบริการให้คุณต่อไปก็เป็นได้

คุณรับทราบและตกลงว่า ด้วยการดาวน์โหลด, การติดตั้ง หรือการเข้าถึงบริการของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่พันธมิตรที่เชื่อถือได้ และพันธมิตรทางการตลาด
ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงนั่นเอง การทำธุรกรรมขององค์กร

เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมของบริษัท (เช่น
การขายธุรกิจส่วนใหญ่, การควบรวมกิจการ, การโยกย้ายฐานข้อมูล,
การรวมหรือการขายของสินทรัพย์ หรือ การโอนในการดำเนินงานของบริษัท) ในกรณีข้างต้น
บริษัทที่ได้มา หรือ ผู้รับโอน
จะรับสิทธิ์และภาระผูกพันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การอัปเดตหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว
และนโยบายล่าสุดจะเผยแพร่บนเว็บไซต์อยู่เสมอ
เราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เป็นประจำ
ด้วยว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้น

การลงทะเบียนและการอนุญาต

ข้อมูลบริษัท

Saledo Global LLC.

เลขที่จดทะเบียน 227 LLC 2019

ที่อยู่ First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริการ หรือ ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้รวมไปถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@olymptrade.com